

13 ก.ย. 2556

DATE

NEWS ID

SOURCE

สยามรัฐ

PAGE

14

กรมป่าไม้ร่วมพลังประชาชนร่วมปลูกป่า พิทักษ์ป่าอย่างยั่งยืน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ร่วมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา มหาวชิราลงค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเปลี่ยนทัศนคติของราษฎรที่บุกรุกทำลายป่า ให้เป็นผู้ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงทำให้เกิดองค์การราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ เป็นพื้นที่ป่าที่ราษฎรในตำบลบ้านหัน ใช้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนและเป็นแหล่งรองรับการใช้ประโยชน์มาช้านาน ปัจจุบันสภาพพื้นที่ป่า ได้ลดลงอย่างน่าวิตก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าว และคิดหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) มาแล้วจำนวน 18 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 2,380 คน โดยกรมป่าไม้และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมมาโดยตลอด ถือได้ว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพื้นที่เป็นกลุ่มเครือข่ายพลังมวลชนที่สำคัญในการร่วมดูแลรักษาป่า ประกอบกับทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้มีการกำหนดแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเกษตรสมบูรณ์ โดยปลูกต้นไม้ตามสองข้างทางถนนสู่ตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่องค์การราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ดูแลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จำนวน 550 ไร่ จึงได้จัดทำโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่อันเป็นรูปธรรม 3.เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ตามโครงการหมู่บ้านพัฒนาสู่เมืองเกษตรสมบูรณ์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือในการประสานและจัดเตรียมงาน และมวลชนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ได้มาร่วมกิจกรรมและปลูกต้นไม้สองข้างทางและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้คงอยู่แบบสมบูรณ์และยั่งยืน